

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 842

Section: First Section/บริษัทจดทะเบียนด้านสาธารณูปโภค

วันที่: พุธที่ 20 เมษายน 2566

ปีที่: 29

ฉบับที่: 7165

หน้า: 1 (บนขวา), 9

Col.Inch: 44.88

Ad Value: 37,788.96

PRValue (x3): 113,366.88

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: กสทช.พิจารณาดีลซื้อ '3BB' 3พ.ค. ยึดมาตรฐานเดียวกับการควบรวม TRUE-DTAC



กสทช.พิจารณาดีลซื้อ '3BB' 3พ.ค.

● ยึดมาตรฐานเดียวกับการควบรวม TRUE-DTAC

บอร์ดกสทช.เตรียมพิจารณาดีลซื้อ 3BB วันที่ 3 พ.ค.นี้ คาดให้เป็นแนวทางและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับการควบรวม TRUE-DTAC ด้าน JAS แจง 3BB ค้างจ่ายค่าเช่ากองทุน JASIF อีก 193.10 ล้านบาท

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าในการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB (3BB) และซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF นั้น หลังจากที่เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ในที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช.ได้เห็นชอบในหลักการตามที่สำนักงาน กสทช.เสนอแนวทางการเข้าซื้อกิจการตามที่บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ผู้ให้บริการ AIS ตามแนวทางเดียวกับการควบรวมบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE และบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน

โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะมีการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช.



ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล

ทั้งในเรื่องของข้อวิเคราะห์ของสำนักงาน กสทช., การจัดตั้งคณะกรรมการและที่ปรึกษาในการวางกรอบโรดแมปเพื่อพิจารณาดังกล่าว, การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ รวมถึงแผนการเข้าซื้อจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหรือ IFA ที่ได้จัดทำแผนสรุปรายละเอียดของธุรกรรมของเอกชนทั้ง 2

ส่งมาทางสำนักงาน กสทช.และตรวจเสร็จแล้ว เป็นต้น ซึ่งในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ทางคณะกรรมการ กสทช.จะมีการพิจารณาต่อไป

ด้านนายสุพจน์ สัญญาพิสิทธิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS กล่าวว่ บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นผ่านบริษัท อควิเมนท์ จำกัด ในสัดส่วน 99.87% ได้มีการจ่ายค่าเช่าทรัพย์สินโยแก้วนำแสงประจำเดือนไปแล้ว จำนวน 750 ล้านบาท ซึ่งยังมียอดค้างชำระบางส่วนจำนวน 193.10 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าระหว่างกองทุน JASIF กับ TTTBB นั้น TTTBB สามารถชำระค่าเช่าล่าช้า ได้ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระ (Due date) ซึ่งจะครบกำหนด ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 โดยในระหว่างนี้ TTTBB จะต้องเสียค่าปรับในอัตรา 7.50% ต่อปี จนกว่าจะชำระค่าเช่าครบถ้วน และหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับผลกระทบที่มีนัยสำคัญ บริษัทจะรายงานความคืบหน้าต่อไป ■